
นายกฯชี้ยังไม่สรุปฟื้นระบบ"เอ็นทรานซ์"
นำเสนอเมื่อ : 30 ส.ค. 2559

นายกฯชี้ยังไม่เคาะปมศธ.เล็งฟื้นระบบ"เอ็นทรานซ์"
ลั่นต้องติดกระดุมเสื้อให้ถูก

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)
กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดนำระบบเอ็นทรานซ์สอบเข้ามหาวิทยาลัยกลับมาใช้อีกครั้งว่า
ขณะนี้กำลังหารืออยู่ว่าจะนำกลับมาใช้ได้หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมามีระบบยุ่งกันไปหมด
ซึ่งบางคนบอกว่าระบบเอ็นทรานซ์เป็นระบบที่ดี แต่ทุกอย่างต้องมีการหารือกันทั้งหมด
ถามว่าเรื่องดังกล่าวได้บังคับใช้มาแล้วกี่ปี และใครเป็นคนทำ
โดยการบริหารจัดการแผ่นดินตอนนั้นอาจจะเห็นว่าเหมาะสม จึงนำกลับมาหารือว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง
และต้องติดกระดุมเสื้อถูกตั้งแต่ต้น.

 ขอบคุณที่มาจาก เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 18.53 น.
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